

วีเอส09สร้างโรงงานใหม่บุกตลาด OEM ผลิตสบู่

ป้อนตลาด



วีเอส09สร้างโรงงานใหม่บุกตลาด OEM ผลิตสบู่ป้อนตลาด

เผยต้องตัวปรับเพื่อสร้างรายได้ทดแทนยอดขายปลีกเริ่มกระทบ

วีเอส 09 ออริจินอลเอิร์บสร้างโรงงานใหม่เพิ่มไลน์ผลิตสินค้าสบู่ตามความต้องการแบรนด์อื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เผยต้องปรับตัวเปิดตลาด OEM เพื่อสร้างรายได้ทดแทนยอดขายปลีกเริ่มกระทบจากการชะลอของเศรษฐกิจ มั่นใจการรับจ้างผลิตไม่แข่งขันสบู่ผสมสมุนไพร “วิภาดา” เนื่องจากตลาดคนละกลุ่ม และน่าจะสร้างรายได้เพิ่มไม่น้อยกว่า 10%

นางสิริจักษณ์ หาญวราภิตดี กรรมการฝ่ายพัฒนาการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท วีเอส 09 ออริจินอล เอิร์บ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสบู่ผสมสมุนไพรแบรนด์ “วิภาดา” เปิดเผยว่า ขณะนี้บริษัทฯ กำลังดำเนินการก่อสร้างโรงงานผลิตสบู่เพิ่มอีก 1 แห่ง เพื่อเพิ่มไลน์การผลิตสินค้าภายใต้ความต้องการของเจ้าของแบรนด์ต่าง ๆ เพราะที่ผ่านมาผู้ประกอบการและนักลงทุนหน้าใหม่ให้ความสนใจตลาด OEM (Original equipment manufacturer) ค่อนข้างสูง และบริษัทฯ ได้เริ่มทดลองรับผลิตให้กับสบู่แบรนด์ต่าง ๆ ทั้งของคนไทยด้วยกันและลูกค้าจากต่างประเทศ ในขณะที่ตลาดเริ่มมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นจึงต้องเพิ่มกำลังการผลิต เพื่อรองรับความต้องการของตลาดดังกล่าว ขณะนี้ยังใช้โรงงานเดิมเป็นฐานการผลิตสำหรับตลาด OEM คาดว่าโรงงานแห่งใหม่จะก่อสร้างเสร็จภายในสิ้นปีนี้ และจะสามารถให้บริการกลุ่มนักลงทุนได้อย่างเต็มรูปแบบ

“การเปิดตลาดรับจ้างผลิตสินค้าประเภทสบู่ นั้นเกิดจากแนวคิดที่มีนักลงทุนและผู้ประกอบการหลายรายมาทาบถามและขอให้ผลิตสบู่จากลูกค้าที่ต้องการสร้างแบรนด์ของตนเอง เมื่อศึกษาและทดลองทำพบว่าเป็นตลาดที่น่าสนใจ เนื่องจากสามารถขายสินค้าได้เป็นล็อตใหญ่ ในขณะที่ยอดขายปลีกสบู่ผสมสมุนไพรวิภาดาจากภูมิภาคต่าง ๆ เริ่มได้รับผลกระทบการชะลอตัวของเศรษฐกิจ จึงมั่นใจว่าตลาด OEM จะสามารถสร้างรายได้ทดแทนและจะไม่ทำให้ผลประกอบการปีนี้ตกต่ำอย่างแน่นอน” นางสิริจักษณ์กล่าวและให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า การรับจ้างผลิตสบู่ให้กับแบรนด์อื่น ๆ จะไม่แข่งขันกับสบู่วิภาดา เนื่องจากเป็นตลาดคนละกลุ่มและมีช่องทางในการจัดจำหน่ายทางออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ จึงไม่น่าจะกระทบต่อตลาดขายตรงแต่อย่างใด โดยเฉพาะบางแบรนด์ถูกนำไปขายตลาดต่างประเทศ เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย อเมริกา ฯลฯ

อย่างไรก็ตาม คาดว่าการเปิดตลาด OEM น่าจะทำให้สร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 10% ของรายได้รวม และน่าจะเพิ่มสัดส่วนขึ้นเรื่อย ๆ หลังจากที่โรงงานแห่งใหม่สร้างเสร็จสมบูรณ์ โดยเชื่อว่าจะได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการทั้งชาวไทยและต่างชาติ รวมทั้งกลุ่มนักลงทุนรายย่อยที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ เนื่องจากบริษัทฯ รับ

ผลิตในจำนวนตั้งแต่ 30,000 ก้อนขึ้นไป ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนลงทุนไม่มากนัก สำหรับการผลิตนั้นมีคุณภาพและมาตรฐานเทียบกับการผลิตสบู่ผสมสมุนไพรวิภาดา และโรงงานแห่งนี้จะมีมาตรฐานตามที่ภาครัฐกำหนด ซึ่งจะสามารถสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนเป็นอย่างดี

สำหรับผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สบู่ หรือต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายสอบถามได้ที่ Call Center 098-865-1180 หรือ www.soapvipada.com และสั่งซื้อได้ที่ร้านเซเว่นอิเลฟเว่นและแคตตาล็อกฟรายเดย์

สื่อมวลชนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท วีเอส 09 ออริจินอล เฮิร์บ จำกัด โทร. 086 -325 7575 และ 087-745-7863